



ปัญญา โลกสมัย ปชชิตโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Law, Khon Kaen University



http://law.kku.ac.th/ โทร.0 4320 3588

“อธิการบดี ม.ขอนแก่น มอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูป การจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตกฎหมายที่มีวิสัยทัศน์ รองรับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและงานยุติธรรม”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตกฎหมายที่มีวิสัยทัศน์ รองรับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและงานยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการมอบนโยบายในครั้งนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์ฯ 4 ด้าน คือ (1) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตของคณะรองรับความเปลี่ยนแปลง (2) การสนับสนุนการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายและนักกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม (3) การสร้างผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม และ (4) การสร้างโอกาสในการพัฒนาให้แก่บัณฑิตของคณะ

คณะนิติศาสตร์ ขอขอบคุณท่านอธิการบดีและท่านคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นที่เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกฎหมายในครั้งนี้



“คณะกรรมการบริหารชั้นปี ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้พร้อมทั้งด้านวิชาการ และทักษะที่จำเป็นรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน”

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการคิดโครงการและกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาปี 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องบรรยาย 4 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะความต้องการ เพื่อให้การจัดการกิจกรรมต่างๆ มีประโยชน์ต่อศึกษาและสอดคล้องความต้องการจากนักศึกษาโดยแท้จริง



“คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Jan Tytgat จาก Toxicology & Pharmacology KU Leuven Belgium”

วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.กิตติบดี ไชพล คณบดี คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Jan Tytgat จาก Toxicology & Pharmacology KU Leuven Belgium ในโอกาสบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Drugs: New Trends, relating to Drugs of Abuse 2017 Edition, Drug Enforcement Administration, U.S. Department of Justice ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 777 350 นิติวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ สดุมล และ อาจารย์วรวิทย์ ไชยดา เป็นอาจารย์ประจำวิชา



“คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ เรื่อง ทิศทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ปี เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ของสังคมในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติบดี ไชพล คณบดี ดำเนินการประชุมคณาจารย์ เรื่อง ทิศทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ปี เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 โรงแรมราชวดีศรีโสธร แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

ในการประชุมครั้งนี้ ผศ.กิตติบดี ไชพล คณบดี ได้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมถ่ายทอดนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงนโยบายที่เป็นจุดยืนร่วมอุดมการณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะนิติศาสตร์ คือ การอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) โดยบทบาทและภารกิจของคณะนิติศาสตร์คือการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมาย การสร้างผลงานทางวิชาการและวิจัย การบริการสังคมทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ พ.ศ. 2561 ไว้ 4 เสาหลัก คือ เสาหลักที่ 1 วิชาเรียนสอนกฎหมาย เสาหลักที่ 2 การบริหารงานเครือข่ายทางวิชาการ เสาหลักที่ 3 การสร้างนิติทัศนะรับใช้สังคม และเสาหลักที่ 4 การสร้างชุมชนนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม

ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาคณะให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดการศึกษานิติศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างกระบวนการทัศน์ ระบบคิด ให้บัณฑิตทางกฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์อย่างสากล พร้อมทั้งปลูกฝังระบบคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้บัณฑิตทางกฎหมายมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมสร้างบัณฑิตทางกฎหมายให้สอดคล้องกับความต้องการนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุติธรรมทางสังคม คณะจำเป็นต้องสร้างเครื่องมือ สร้างชุดความรู้ ที่ใช้ได้จริง จึงได้ทำกิจกรรมความคิดเห็นจากคณาจารย์และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเสนอความคิด เพื่อร่วมกันออกแบบที่ต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ตอบโจทย์งานยุติธรรม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนฐานราก ตอบโจทย์นักศึกษายุคใหม่ (i-Gen หรือ Gen Alpha) และต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์ “เติมเต็ม” และ “ต่อยอด” โดยยุทธศาสตร์คณะ 20 ปี เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ต้อง Small Smart และ Social Responsibility



“คณะนิติศาสตร์ เสริมทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษามุ่งพัฒนานักกฎหมายรุ่นใหม่เป็น Young Smart Lawyer”

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ได้เปิดโครงการอบรมศาสตร์และศิลป์แห่งวาทยาศาสตร์ สำหรับนักกฎหมาย ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีธรรม 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กิตติบดี ไชพล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ ความตอนหนึ่งว่า “ในปัจจุบันความจำเป็นของนักเรียนนิติศาสตร์ ไม่ใช่ศึกษาเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ ในหลายศาสตร์ที่เราเรียนรู้ออกไป เราต้องจำเป็นต้องไปศึกษาประสบการณ์ชีวิตอีกเยอะแยะมากมาย ซึ่งในวันนี้เรามีวิทยากรที่มากประสบการณ์มาช่วยบอกความรู้ ประสบการณ์ชีวิต มาถ่ายทอดเพื่อที่จะพัฒนาเราให้เป็น Young Smart Lawyer ให้เป็นที่ประทับใจ ออกไปให้มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมและเป็นตัวอย่างของนักกฎหมาย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ฝึกฝนก่อนที่จะเรียนจบไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ นับว่าเป็นเสน่ห์ที่จะส่งเสริมความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วในทางกฎหมาย ไปสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่เราจะไปติดต่อสื่อสารต่อไป...”

โครงการอบรมนี้ได้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาแบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 มกราคม 2561 มีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการพูดในที่ชุมนุมชน หลักและวิธีการพูด การพูดสร้างแรงบันดาลใจ ศิลปะการพูดโน้มน้าวใจ รวมถึงมารยาทสังคมและการวางตัว เป็นต้น ซึ่งทางคณะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการทำอาชีพ การคบหาสมาคมผู้อื่น เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถด้านการแสดงออกอย่างเหมาะสม อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายต่อไป

